

Các đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các ngành, các cấp và các đơn vị trực thuộc thực hiện xong trong quý I năm 1987.

Trong khi thực hiện, nếu gặp khó khăn, trở ngại cần báo cáo xin chỉ thị của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

K. T. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
Phó Chủ tịch
VÕ CHÍ CÔNG

CHỈ THỊ của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng số 330-CT ngày 31-12-1986 bổ sung Chỉ thị số 173-CT ngày 10-5-1985 về tăng cường quản lý việc sản xuất và sử dụng các chai khí đê hàn, cát kim loại.

Rút kinh nghiệm việc thi hành Chỉ thị số 173-CT ngày 10-5-1985 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về tăng cường quản lý việc sản xuất và sử dụng các chai khí đê hàn, cát kim loại ở các ngành, các cấp, các cơ sở, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng bổ sung một số điểm như sau:

1. Ủy ban Kế hoạch Nhà nước chịu trách nhiệm tổng hợp, xét duyệt và phân

bổ kế hoạch sản xuất các chất khí dùng trong hàn, cát kim loại cho các ngành, các địa phương và các xí nghiệp.

Các ngành, các địa phương và các xí nghiệp, kể cả các đơn vị quốc phòng, quốc doanh và tập thể nếu muốn sản xuất hoặc có yêu cầu sử dụng các chất khí đê hàn, cát kim loại đều phải lập kế hoạch hàng năm gửi Ủy ban Kế hoạch Nhà nước xét duyệt, không được tự tiện sản xuất và sử dụng các loại chai và chất khí nói trên.

2. Tổng cục Hóa chất chịu trách nhiệm thống nhất quản lý về mặt kỹ thuật sản xuất các chất khí, hướng dẫn và kiểm tra các ngành và các cơ sở thực hiện đúng quy chế về sản xuất, sử dụng các chai khí đê bảo đảm an toàn kỹ thuật và an toàn lao động.

3. Bộ Vật tư chịu trách nhiệm tổng hợp những nhu cầu và lập kế hoạch cung ứng những vật tư — kỹ thuật phục vụ cho việc sản xuất chai và khí hàn, cát kim loại. Đồng thời có kế hoạch phân phối các chai chứa các chất khí theo nhu cầu kế hoạch đã được duyệt của các ngành, các địa phương và các cơ sở.

4. Bộ Lao động có trách nhiệm hướng dẫn, thanh tra các ngành, các địa phương và các cơ sở trong việc chấp hành các quy định về kỹ thuật an toàn lao động và bảo hộ lao động nhằm bảo đảm an toàn sản xuất và bảo vệ sức khỏe cho công nhân, viên chức.

K.T. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Phó Chủ tịch
ĐỖ MUỘI